

Số: 366/ĐLDK-KTKH

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

V/v: Thực hiện công văn số 274/SGDHCM-NY  
về việc yêu cầu công bố thông tin.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/03/2022, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) mã chứng khoán POW nhận được Công văn số 274/SGDHCM-NY ngày 16/03/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Yêu cầu công bố thông tin liên quan đến bài báo tại website <http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/> với tựa đề “*Công ty điện lực dầu khí lớn nhất giảm 25% doanh thu tháng 2 vì nhà máy Vũng Áng 1 gặp sự cố phải tạm dừng*”, trong đó, có đăng các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tháng 2 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power). Về việc này, PV Power xin báo cáo như sau:

Ngày 11/2/2022, tổ máy số 2 Nhà máy điện Vũng Áng 1 gặp sự cố thùng ống lò hơi, nhà máy phải dừng vận hành để khắc phục sự cố trong 4 ngày. Đến ngày 16/2/2022, tổ máy số 2 đã vận hành trở lại. Như vậy, sự cố xảy ra tại Nhà máy Vũng Áng 1 không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và sản lượng tháng 2/2022 của PV Power.

Nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu sản lượng, doanh thu của PV Power giảm trong tháng 2 là do nhu cầu phụ tải điện trên toàn hệ thống sụt giảm mạnh; Tỷ trọng các nhà máy điện năng lượng tái tạo tăng cao dẫn tới các nhà máy nhiệt điện phải giảm phát trong các chu kỳ cao điểm ngày, vì vậy, sản lượng và doanh thu của các nhà máy giảm. Trong đó có Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với sản lượng 154,8 triệu kWh, doanh thu ước đạt 249 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc vận hành các nhà máy điện phụ thuộc rất nhiều vào Qc được giao, tháng 2/2022, Qc của các Nhà máy điện đang tham gia thị trường được giao rất thấp, tình hình chính trị thế giới xảy ra các biến cố mới, xung đột Nga – Ukraina làm giá nhiên liệu dầu, khí, than tăng cao ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu. Tuy nhiên, PV Power đã xây dựng kế hoạch chi tiết và linh hoạt khi tham gia thị

